

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๗๔/ ๑๕๖๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
จ.เทศบาล ๔ อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานตามนโยบายโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร โดยกำหนดกรอบเงินให้ข้าราชการครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการจำเป็นของข้าราชการครูรายบุคคล คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน/ต่อปี เพื่อ
เป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการ
ที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองเพื่อเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๑ และตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยพัฒนา
เพื่อกำหนดรุ่น วัน เวลา และสถานที่ในการอบรมพัฒนา ให้อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้ข้าราชการครูในสังกัดเข้ารับการพัฒนา จึงขอแจ้งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ข้าราชการครูดำเนินการเข้าเว็บไซต์ Training .obec.go.th/login (ระหว่างวันที่ ๒๘
พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) เพื่อทำการยืนยันการเข้ารับการพัฒนาตามที่กำหนด โดยดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติตามโครงการพัฒนารูปแบบครบวงจร อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมน โจนสี)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๙๙๕ ต่อ ๑๐๑ **ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง**

โทรสาร ๐ ๓๕๖๑ ๑๐๙๒

หม่อมราชวงศ์ **สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.atg.go.th**